

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงเกษตร : แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตสุกร

มีชีวิตเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจแห่งชาติ

บริษัทเอกชนเป็นหัวแรงหลักในการจัดหาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น สุกร จากการระบาดของโรคคอตีบแอฟริกัน ในสุกร บริษัทเอกชนได้ทุ่มกำลังทุนทางเทคโนโลยี เงินทุนและบุคลากรอย่างเต็มที่ ทั้งยึดมั่นในการป้องกันควบคุมโรค และเพิ่มการเลี้ยงสุกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นทำให้ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการเร่งฟื้นฟูการผลิตสุกร ตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรมีชีวิตได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยทั่วไปจะเผชิญกับปัญหา เช่น การขนส่งสินค้าที่ไม่ราบรื่น และปัญหาการกลับเข้ามาทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการสนับสนุนการผลิตสุกรมีชีวิตและการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนของคณะกรรมการกลาง สภาแห่งรัฐได้แนะนำแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตสุกรมีชีวิตเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมสุกรมีชีวิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ตอบสนองความต้องการโดยรวม

ตามแนวทางสังคมนิยมจีนยุคใหม่ของ สี จิ้น ผิง และเพื่อตอบรับแนวทางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปและการพัฒนาของวิสาหกิจเอกชน ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานทางการเกษตรในเชิงลึกและเพิ่มการสนับสนุนนโยบายสำหรับการพัฒนาของบริษัทเอกชนในการผลิตสุกรมีชีวิต เพิ่มคุณภาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทเอกชนในการพัฒนาและการผลิตสุกร ส่งเสริมให้บริษัทเอกชนเร่งฟื้นฟูและขยายการผลิตสุกรมีชีวิต รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป

2. เพิ่มการสนับสนุนนโยบายเพื่อการพัฒนาการผลิตสุกรมีชีวิตในวิสาหกิจเอกชน

1) เพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน

จัดสรรงบประมาณกลางเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การปรับปรุงพันธุ์สุกร การป้องกันและควบคุมโรค จัดระเบียบมาตรฐานการเพาะเลี้ยง การใช้ทรัพยากร(ของเสีย)หมุน

เวียนจากสัตว์บกและสัตว์ปีก สนับสนุนรางวัลกองทุนให้กับบริษัทเอกชนเพื่อพัฒนาการผลิตสุกรมีชีวิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อุดหนุนเงินสำหรับการกำจัดสุกรและต่อสู้โรคคอทิวาต์แอฟริกันในสุกร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ โดยสนับสนุนเงินสำหรับการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสามารถทำการการให้อาหารอัตโนมัติ ควบคุมสิ่งแวดล้อม ควบคุมโรคและจัดการของเสีย ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดสรรเงินทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบัญญัติผ่านช่องทางทางการเงินที่มีอยู่ และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

2) ปรับปรุงนโยบายสนับสนุนด้านประกันภัยทางการเงิน

พัฒนานโยบายสถาบันการเงินเพื่อรองรับปัญหาด้านการเงินของอุตสาหกรรมสุกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์หรือโรงงานแปรรูปที่มีปัญหาทางการเงินแต่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขสินเชื่อ เพิ่มขอบเขตการให้เงินช่วยเหลือ โดยปกติฟาร์มสุกรมีชีวิตที่จะได้รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้ครัวเรือนมีเงื่อนไขต้องขายสุกรทั้งหมดมากกว่า 5000ตัว/ปี ปรับเป็นขายมากกว่า 500 ตัว/ปี ก็สามารถได้รับเงินช่วยเหลือได้ นอกจากนี้ จากการรวบรวมประสบการณ์การประชาสัมพันธ์การกู้ยืมแบบใช้หลักประกันที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ อ้างอิงตามหลักการควบคุมความเสี่ยง สนับสนุนให้ธนาคารรับสิทธิการจัดการที่ดินฟาร์มสุกร เครื่องจักร และสุกรมีชีวิตที่มีเงื่อนไขตรงกับกำหนด เข้าเป็นรายการที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ส่งเสริมให้ธนาคารเพื่อการเกษตรเงินและธนาคารอื่นๆ สสำรวจบริการทางการเงินแบบ “อุตสาหกรรมใหญ่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมเล็ก” เพื่อตอบสนองการบริการอุตสาหกรรมฟาร์มสุกรมีชีวิต สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อการให้กู้ของธนาคารต่ออุตสาหกรรมสุกรมีชีวิต กระตุ้นและขยายขอบเขตการทวงหนี้สำหรับอุตสาหกรรมสุกรมีชีวิตที่มีปัญหา

3) สนับสนุนการเอาชนะปัญหาในช่วงวิกฤตการโควิด

ตามที่ภาครัฐแบ่งการควบคุมเป็นท้องถิ่น นอกจากจะดำเนินการควบคุมโรคแล้วยังส่งเสริมให้แต่ละท้องถิ่นเร่งแก้ไขปัญหาข้อติดขัดที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงโรคระบาด พลักดันการกลับเข้ามาทำงานของฟาร์มเลี้ยงสุกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นำอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร และโรงผลิตอาหารสุกร เข้าเป็นรายชื่ออุตสาหกรรมสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลในช่วงแพร่ระบาดของโรค

เพิ่มการสนับสนุนสำหรับฟาร์มขนาดเล็กและเงินกู้อื่นๆเพื่อผลักดันการผลิตสุกรมี่ชีวิตและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นำวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ สัตว์ปีก เนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสุกรแช่
แข็ง ฯลฯ เข้าเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งควรได้รับการขนส่งโดยด่วน
ปฏิบัติตามนโยบายเส้นทางสีเขียวอย่างเคร่งครัด ประสานงานแก้ไขปัญหาการจัดหาวัสดุก่อสร้าง
การก่อสร้างฟาร์มสุกรและเร่งดำเนินโครงการขยายฟาร์มสุกรมี่ชีวิต เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการใหม่
จะสามารถขยายตัวเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

4) ควบคุมการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม

ดำเนินนโยบายพื้นที่สำหรับใช้เป็นฟาร์มสุกร จัดสรรและควบคุมการแบ่งที่ดินตามความ
ต้องการที่เหมาะสม ยึดหลักพื้นที่พื้นฐานอย่างเคร่งครัด ไม่รุกรานเขตปกป้อง(เส้นสีแดง)สำหรับ
พื้นที่นำทางการเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูลทางการเกษตร พื้นที่กำจัดโรค ฆ่าเชื้อ
และพื้นที่กำจัดสัตว์ติดเชื้อ ดังนั้นสามารถใช้ที่ดินสำหรับเพาะปลูกทั่วไป ไม่จำเป็นต้องถมซ้ำ นอก
จากนี้ยังส่งเสริมการใช้ที่ดินในเขตชนบท และที่ดินแห้งแล้งเป็นพื้นที่เลี้ยงสุกร โดยอนุญาตให้สร้าง
โรงเลี้ยงได้หลายชั้น สำหรับการนำพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือที่ดินส่วนอื่นเข้าเป็น
พื้นที่ทางการเกษตรถาวรนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ
ตำบลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน หลังผ่านการตรวจ ถึงสามารถพัฒนาใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสุกร
ได้ต่อไป โดยบูรณาการกับแนวคิดปฏิรูปพื้นที่การเกษตรถาวร เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพและ
ปริมาณในการผลิตในอนาคต

5) สนับสนุนฟาร์มสีเขียว

จัดการให้แต่ละท้องถิ่นมีการบริหารพื้นที่ห้ามเลี้ยงปศุสัตว์ตามกฎหมาย ไม่ควรนำพื้นที่
เลี้ยงสุกรรวมอยู่ในเขตพื้นที่ห้ามเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะเมืองตามการวางแผนตามวิทยาศาสตร์ เช่น
เขตเมืองที่ถูกกำหนดให้ปลอดสุกรต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพิ่มมาตรฐานจัดการสิ่ง
แวดล้อมในฟาร์มสุกรมี่ชีวิต เพิ่มความเร็วในการประเมินสิ่งแวดล้อมในฟาร์มขนาดใหญ่ (ขยาย
มากกว่า 5000ตัว/ปี) ส่วนฟาร์มขนาดเล็ก (ขายน้อยกว่า 5000ตัว/ปี)ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
การลงทะเบียนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออนไลน์ โดยไม่ต้องรับการประเมิน ยึดแนวทางใช้สิ่งแวดล้อม

ล้อมรั้วกัน ไร้เชื้อเคิล บูรณาการกับการปลูกผัก ใช้มูลสัตว์ให้เป็นประโยชน์ ใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างคุ้มค่า พัฒนาร่วมกันรอบด้าน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ฟาร์มสุกรลดใช้ยาปฏิชีวนะอีกด้วย

6) ปฏิรูปการบริการการจัดการไปอีกขั้น

รัฐสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการด้านกฎระเบียบกับผู้ประกอบการผลิตสุกรทั่วไปอย่างเท่าเทียม ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุมัติ เช่น ใบรับรองคุณสมบัติสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของสัตว์ และลดเวลาในการตรวจสอบอนุมัติ ผลักดันการทำงานแบบ “หน้าต่างเดียว” ปฏิบัติงานครบวงจร ปรับปรุงระบบการตรวจสอบอนุมัติของอาหารสัตว์และยา ปฏิบัติตามนโยบายการใช้พื้นที่ การใช้ไฟฟ้า พลังงาน ฯลฯ

3. เพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมตลาดสุกรมีชีวิต

7) ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร

เสริมสร้างมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เช่น มาตรการการเฝ้าระวังโรค การตรวจสอบรายงานการระบาดฉุกเฉิน การจัดการการขนส่งสุกรมีชีวิต และการควบคุมสิ่งปฏิกูล เพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์โรคดังกล่าวจะไม่ฟื้นตัวและเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบให้มีความรวดเร็ว และกว้างขวาง มุ่งมั่นที่จะจัดการกับการระบาดและติดตามแหล่งที่มาของโรค สนับสนุนการสร้างศูนย์เฝ้าระวังโรคสัตว์ในภูมิภาค สถานีตรวจสอบโรคสัตว์ตามเขตชายแดน สร้างแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและควบคุมสุขอนามัยสัตว์บนถนนระหว่างจังหวัด รวบรวมประสบการณ์ในการจัดการทั้งหมดเพื่อส่งเสริมการสร้างเขตอุตสาหกรรมปลอดโรค

8) จัดการและปรับปรุงการอนุรักษ์สายพันธุ์ดี

นำเข้าแม่พันธุ์และเพาะพันธุ์สุกรที่มีลักษณะดีใหม่ๆ ผลักดันการบูรณาการของพันธุ์สุกรมีชีวิต ปรับปรุงมาตรฐานพันธุ์สุกร สนับสนุนการวิจัยร่วมกันของสายพันธุ์ที่ดีของสุกรมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพันธุ์สุกรสองรูปแบบได้แก่ พันธุ์ปรับปรุงทั่วไป และ พันธุ์ปรับปรุงของธุรกิจขนาดใหญ่ เสริมสร้างการบริหารจัดการหลักของฟาร์มสุกรมีชีวิตแห่งชาติ สนับสนุนฟาร์มสุกรที่มีความสามารถสูง ผลิตและสร้างระบบการปรับปรุงพันธุ์ที่ดีสำหรับสุกรมีชีวิตในภูมิภาค

9) ปรับปรุงระบบการจัดหาอาหารให้ครบวงจร

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย องค์กร และสถาบันการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและความต้องการทางโภชนาการของสัตว์ เพื่อเสริมสร้างการดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สารเติมแต่งทางชีวภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการจัดเก็บอาหารสัตว์ และการขนส่ง แนะนำให้ภาคธุรกิจทุ่มทุนกับการทำ การศึกษาข้อมูลการวิจัยโภชนาการสัตว์อาหารสัตว์ พัฒนาสูตรอาหารและวิธีการให้อาหารสัตว์ อย่างถูกต้อง ปรับปรุงสัดส่วนของส่วนผสมอาหารสัตว์ ชี้นำให้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการพัฒนา เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากอาหาร

10) ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายการขนส่ง

ในขณะที่มีการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนั้น ยังคงต้องรักษาสภาพ คล่องของตลาดหมู จึงต้องมีการควบคุมการใช้พื้นที่และการขนส่งของสุกรมีชีวิต โดย ไม่อนุญาต ให้มีการจำกัดการขนส่ง ควรมีการขนส่งแบบจุดต่อจุด เพื่อส่งเสริมการผลิตและการขาย และเพื่อ ความมั่นใจในการค้าสุกร

11) ปรับปรุงระบบการดูแลตลาด

เพื่อเสริมสร้างการรักษาคุณภาพความปลอดภัยของสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่ง เสริมให้จัดการเก็บข้อมูลการเพาะเลี้ยงสุกร สัตว์น้ำ สัตว์ปีก การขนส่ง การฆ่า และการกำจัดสัตว์ ป่วยด้วยวิธีปลอดภัย ใช้วิธีทางกฎหมายกับผู้สร้างความตื่นตระหนก ใจแพร์ข่าวที่เป็นอันตราย เกี่ยวกับไวรัสสอหวัดแอฟริกันในสุกร ควบคุมกลไกตลาด ควบคุมการกักตุน การโกงราคา การโกง ราคาแบบครบวงจร การปั่นราคา และพฤติกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

12) ส่งเสริมการวางแผนล่วงหน้า

กำหนดเวลาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกร ชี้ แนวทางให้ภาคการตลาดปรับนโยบายการผลิต รู้จักการวางแผนล่วงหน้า ชี้นโยบายอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปรับแก้จำนวนการผลิตตามระยะเวลาและความเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อุปสงค์และอุปทานไม่เท่ากัน เสริมสร้างการตีความนโยบาย ตอบสนองต่อความกังวลของสังคม

เพื่อลดข่าวลือเท็จและการเก็งกำไรเกินควร

4. ผลักดันให้บริษัทเอกชนปรับปรุงคุณภาพของการอุตสาหกรรมสุกรมี่ชีวิต

13) ยกระดับความทันสมัยของการเลี้ยงสุกรมี่ชีวิต

ชั้นนำองค์กรชั้นนำดำเนินการอัพเกรดความทันสมัยของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมการพัฒนาแบบครบวงจร พัฒนาระบบการและคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อได้เปรียบทางการตลาดอย่างเต็มที่ เชื่อมต่อกับองค์กรเศรษฐกิจภาคชนบทและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของฟาร์มเลี้ยงสุกรมี่ชีวิต ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยกับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Icloud และสมาร์ตโฟน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน

14) สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดของบริษัทเอกชน

สนับสนุนฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป และโรงงานหลักอื่น ๆ ร่วมมือพัฒนาห่วงโซ่การผลิตโซ่ในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค ชี้นำฟาร์มขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่หัวเป่ย หวงหวายไฮ่ ภาคกลางตอนใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสุกรหลัก ให้พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของตัวเองแบบครบวงจร ทำให้แนวคิดพื้นที่เลี้ยงสุกรหลัก ผลิตและฆ่า แบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่เดียวเกิดผล ดำเนินการจัดการบริหารโรงฆ่าสัตว์แบบแบ่งเกรด ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมฆ่าสัตว์พัฒนาการแปรรูปเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการผลิต ให้องค์กรที่มีความพร้อมสร้างฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ยากจน เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น

15) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งอาหารแช่เย็น

เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งอาหารแช่เย็นที่ครอบคลุมพื้นที่การผลิตหลักและพื้นที่การขายหลัก ผลักดันให้ธนาคารกองทุนต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว ส่งเสริมให้โรงฆ่าสัตว์สร้างมาตรฐานการเก็บและส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็น พัฒนาคุณภาพการจับเก็บเนื้อสุกร สร้างฐานโลจิสติกส์แช่เย็นระดับประเทศ รวบรวมอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลจิสติกส์ดังกล่าว ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการขนส่งอาหารแช่เย็น

16) สำรวจตลาดต่างประเทศ

เพิ่มการตรวจสอบและวิเคราะห์ตลาดสุกรมี่ชีวิตทั่วโลก และส่งเสริมให้บริษัทเอกชนนำ
เข้าผลิตภัณฑ์สุกรมี่คุณภาพสูงตามความต้องการของตลาดในประเทศ ส่งเสริมให้บริษัทในประเทศที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมออกไปและสร้างฐานการผลิตสุกรมี่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าที่มั่นคง มีระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ดีและปลอดภัยโรคอหิวาต์แอฟริกัน
ในสุกรมี่ ใช้ทรัพยากรต่างชาติในการพัฒนาการผลิตสุกรมี่ให้เกิดประโยชน์ ช่วยบริษัทที่ต้องการลง
ทุนต่างชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการค้าต่างประเทศ กำจัดอุปสรรคทางการค้า และการ
ลักลอบค้า เสริมสร้างการป้องกันควบคุมโรคระบาด และ ความร่วมมือด้านการพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงกับต่างประเทศ

ที่มา http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-03/16/content_5491892.htm